
BORGARRÁÐ 15. nóvember 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 
áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins um framtíðarnýtingu á 
Víðinesi - R18110145

Hvaða áform eru uppi varðandi notkun á húsnæðinu í Víðinesi í framtíðinni?


